



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ ประจำวันที่ 24 พฤษภาคม 2564

เรื่อง	สื่อ
1. สศท.3 ชู ผลสำเร็จ 'แปลงใหญ่ถูกอึดบ้านหนองแต้' ผ่านมาตรฐาน GAP...	ประชาชาติธุรกิจ
2. ปลื้มสินค้าเกษตรดี'จุนิรินทร์'ล้นส่งออก'เม.ย.'กระฉูด	แนวหน้า
3. 500ล.ผูกแหล่งน้ำสปก.	ข่าวสด
4. ปีนี้คาดยอดสูงกว่า2แสนล้านส่งออกทุเรียนจันทน์ไปจีนโตสวนวิกฤตโควิด-19	ผู้จัดการรายวัน 360 องศา
5. พาณิชย์พุ่งส่งออกผลไม้ 1.5แสนล.	ข่าวสด
6. ตลาดเปลี่ยนจากสดเป็นแปรรูปถึงคิว"กล้วยหอม"รับศึกโควิด	ไทยรัฐ
7. มหัทศจรย์ผลไม้ไทยห้ามพลาด! ทุเรียนหลงลับแล	ไทยรัฐ
8. คอลัมน์: คาบลูกคาบดอก: เศรษฐกิจพอเพียงต้านพิษโควิด	ไทยรัฐ (กรอบบ่าย)
9. คอลัมน์: หน้ามองฟ้า เท้าหยั่งดิน: ผักสลัดระวังโรคใบจุดตากบ	ไทยรัฐ
10. เกษตรปลื้ม มะม่วงแปลงใหญ่สระแก้วผลตอบรับดีเตรียมส่งออกไปตลาด...	มติชน
11. ชลประทานทุ่มงบกว่า460ล้านสร้างประตูระบายน้ำทำนงงาม	สยามรัฐ
12. คอลัมน์: ชายคาพระพิรุณ	แนวหน้า



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
จากหนังสือพิมพ์ ประชาชาติธุรกิจ
หัวข้อข่าว : สศท.3 ชู ผลสำเร็จ 'แปลงใหญ่ลูกอ๊อดบ้านหนองเต้' ผ่านมาตรฐาน GAP...

วันจันทร์ที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2564
ฉบับที่ : 5360 หน้า : 10(ล่างซ้าย)

สศท.3 ชู ผลสำเร็จ 'แปลงใหญ่ลูกอ๊อดบ้านหนองเต้' ผ่านมาตรฐาน GAP สร้างกำไร 174,000 บาท/ปี/ราย



นางเพ็ญศิริ วงษ์วาท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 3 อุตรดิตถ์ (สศท.3)

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยว่า "ลูกอ๊อดตก" เป็นหนึ่งในสัตว์น้ำน่าน้ำร่องที่ได้รับการผลักดันเข้าสู่โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ด้านการประมง เมื่อปี 2560 เนื่องจากเป็นสัตว์น้ำที่ตลาดในท้องถิ่นมีความต้องการสูง ราคาดี ซึ่งเป็นทางเลือกที่ดีเป็นโอกาสในช่วงหน้าแล้ง หลังการทำนาปี โดยปรับพื้นที่นาข้าวเพื่อเพาะเลี้ยงลูกอ๊อดตก ปัจจุบันเกษตรกรได้มีการรวมกลุ่มแปลงใหญ่ลูกอ๊อดตกบ้านหนองเต้ ผลิตและจำหน่ายลูกอ๊อดตกจนเกิดรายได้หมุนเวียนให้เกษตรกร ที่สำคัญทางกลุ่มแปลงใหญ่ฯ ยังได้รับมาตรฐาน GAP และเกษตรกรผู้เลี้ยงได้มีการจดทะเบียนเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้เพาะเลี้ยงลูกอ๊อดตกกลุ่มแรกของประเทศไทย ซึ่งนับเป็นตัวอย่างของการรวมกลุ่มที่ประสบความสำเร็จอย่างมาก

จากการลงพื้นที่ของ สศท.3 เพื่อติดตามสถานการณ์ผลิตของกลุ่มแปลงใหญ่ลูกอ๊อดตกบ้านหนองเต้ ตำบลนาขาม อำเภอเวียงนคร จังหวัดนครพนม โดยสัมภาษณ์นายสมชัย วงษ์สุช ผู้จัดการแปลงใหญ่ฯ และยังเป็นเกษตรกรต้นแบบ ซึ่งมีประสบการณ์เพาะเลี้ยงลูกอ๊อดตกมาเป็นระยะเวลาเกินกว่า 15 ปี



เล่าว่า ตนประกอบอาชีพทำนาเป็นหลัก และมีความสนใจอยากทำอาชีพเกษตรอย่างอื่น เพื่อให้มีรายได้ในช่วงหลังการทำนา จึงเลือกการเพาะลูกอ๊อดตกขาย เนื่องจากเลี้ยงง่าย สร้างรายได้สูง ซึ่งได้เลี้ยงมาอย่างต่อเนื่องจนประสบความสำเร็จ และได้มีการถ่ายทอดความรู้ให้กับเกษตรกรรายอื่น รวมถึงแนะนำให้เกษตรกรผู้สนใจหันมาเลี้ยงกันมากขึ้น หลังจากนั้นจึงได้เริ่มรวมกลุ่มแปลงใหญ่ฯ ปี 2560 ปัจจุบันมีสมาชิกเกษตรกร 32 ราย พื้นที่เลี้ยงรวม 64 ไร่ สำหรับพื้นที่การเพาะเลี้ยงลูกอ๊อดตกในนา 1 ไร่ จะมีต้นทุนการเลี้ยงเฉลี่ย 61,200 บาท/ไร่ (1 ไร่ มีบ่อเพาะเลี้ยง 20 บ่อ ขนาด 4 x 15 เมตร) ผลผลิตลูกอ๊อดเฉลี่ย 60 กิโลกรัม/บ่อ (1 กิโลกรัม จะได้ลูกอ๊อดประมาณ 450 - 500 ตัว) เกษตรกรมีผลตอบแทน 96,000 บาท/ไร่ คิดเป็นผลตอบแทนสุทธิเฉลี่ย (กำไร) 34,800 บาท/ไร่ ราคาที่เกษตรกรขายได้ 80 บาท/กิโลกรัม โดยภายในระยะเวลา 1 ปี สามารถเพาะเลี้ยงลูกอ๊อดตกได้ถึง 5 ครั้ง คิดเป็นผลตอบแทนทั้งปีเกษตรกรจะมีรายได้สุทธิจากการขายลูกอ๊อดตกมีชีวิตเฉลี่ย 174,000 บาท/ปี/ราย ทั้งนี้หากมองในภาพรวมของกลุ่มแปลงใหญ่ฯ ในระยะเวลา 1 ปี สามารถผลิตลูกอ๊อดได้ประมาณ 180 ตัน คิดเป็นมูลค่ารวมกว่า 14.40 ล้านบาท ด้านการจำหน่ายผลผลิตลูกอ๊อดตก ทางกลุ่มแปลงใหญ่ฯ จะจำหน่ายเพื่อการบริโภคหรือนำไปเลี้ยงเป็นกบเนื้อ แบ่งเป็น 2 แบบ คือ ลูกอ๊อดตกมีชีวิตและแช่แข็ง

ผู้อำนวยการ สศท.3 กล่าวทิ้งท้ายว่า การเพาะเลี้ยงลูกอ๊อดตก อีกทั้งยังเป็นอาชีพทางเลือกที่สร้างความสำเร็จ สร้างรายได้ให้เกษตรกร จากโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ทั้งนี้ เกษตรกรหรือผู้ที่สนใจข้อมูลการผลิตลูกอ๊อดตกของกลุ่มแปลงใหญ่ลูกอ๊อดตกบ้านหนองเต้ สามารถสอบถามได้ที่ นายสมชัย วงษ์สุช ผู้จัดการแปลงใหญ่ฯ กลุ่มแปลงใหญ่ลูกอ๊อดตกบ้านหนองเต้ ตำบลนาขาม อำเภอเวียงนคร จังหวัดนครพนม หรือ โทร. 09 8221 7904 ซึ่งยินดีให้คำปรึกษาแก่ทุกท่าน

ปลื้มสินค้าเกษตรดี 'จุนทร์' ลุ้นส่งออก 'เม.ย.' กระฉูด

เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2564 นายจุนทร์ ลักษณ์วิศิษฐ์ รองนายกรัฐมนตรีและรมว.พาณิชย์ ร่วมกับ ดร.สรรเสริญ สมะลาภา ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์ และ นายวัฒนศักดิ์ เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายใน ลงพื้นที่ช่วยประชาชน และติดตามโครงการ “โมบายพาณิชย์ลดราคา! ช่วยประชาชน” ที่หมู่บ้านเสนานิเวศน์ โครงการ 2 เขตตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร

โดยรองนายกรัฐมนตรีและรมว.พาณิชย์กล่าวถึงการดูแลผลิตผลเกษตรผลไม้ว่า ขณะนี้ผลไม้ไทยส่งออกได้ดีมากในตลาดโลกปีที่แล้ว ตัวเลขการส่งออกผลไม้ ปี 2563 ประมาณ 130,000 ล้านบาท ที่เป็นการนำรายได้เข้าประเทศ และผลไม้ในประเทศก็ราคาดีมาปีนี้ ปี 2564 เฉพาะ

4 เดือนแรก ยอดส่งออกไปแล้วเกือบ 50,000 ล้านบาท คาดว่าปีนี้จะทะลุเป้า (วางเป้าปี 2564 เพิ่ม 17% มูลค่า 150,000 ล้านบาท) และขณะนี้ราคาผลไม้ดีมาก ทูเรียนเฉลี่ยกิโลกรัมละกว่า 100 บาท มังคุดที่ จ.จันทบุรี ได้รับความนิยมว่าถึงกิโลกรัมละ 200 บาท รวมทั้งผลไม้อื่นๆ

นายจุนทร์กล่าวอีกว่า ในขณะนี้ถือว่าราคาพืชผลการเกษตรดีเกือบจะเรียกว่าทุกตัว ทั้งยางพารา ราคาเกินกว่า 60 บาท มาหลายเดือนแล้ว ปลายน้ำมัน ราคา กก.ละ 5-6 บาท มาเกือบปี โดยเกษตรกรภาพรวมก็มี ความพอใจ ขณะที่ผลไม้ถือว่ามีราคา อยู่ในเกณฑ์ดีมาก ดังนั้นพืชเกษตรขณะนี้ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ประชาชนพอใจ โดยเฉพาะในจังหวัดภูเก็ต พังงา ก็มีความพอใจ และมีผลให้ตัวเลข

การส่งออกดีขึ้นเป็นลำดับด้วย โดย คาดว่าภาพรวมการส่งออกในเดือนเมษายน 2564 นี้ ที่จะประกาศอย่างเป็นทางการในวันที่ 25 พฤษภาคม จะขยายตัวไม่น้อยกว่าร้อยละ 13

“แต่ประเด็นที่เกษตรกรและผู้ค้าผลไม้ รวมทั้งผู้ส่งออกกังวล คือสถานการณ์โควิด โดยเฉพาะการนำผลไม้ มารวบรวมที่ล้ง และกระจายไปตามตลาดต่างๆ จะต้องมีความปลอดภัย ตนจะช่วยเรื่องนี้ เพื่อไม่ให้กระทบต่อชาวสวนผลไม้ และยอดการขายผลไม้ ทั้งตลาดในประเทศ และต่างประเทศ” นายจุนทร์กล่าว

อย่างไรก็ดี จะเสนอให้ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ ศบค.ช่วยจัดลำดับความสำคัญในการฉีดวัคซีนให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องกับล้งผลไม้ต่อไป

500ล.ผุดแหล่งน้ำสปก.

ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมช.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (คปท.) ครั้งที่ 2/2564 ว่า จากการหารือสรุปเงินกองทุน ส.ป.ก.สามารถนำมาใช้พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านแหล่งน้ำในที่ดิน ส.ป.ก.ได้ซึ่งส่วนใหญ่ขาดแคลนแหล่งน้ำและระบบกระจายน้ำที่เพียงพอ

คปท.จึงอนุมัติเงินกองทุน ส.ป.ก.จำนวน 542.33 ล้านบาท เพื่อดำเนินโครงการก่อสร้างบ่อบาดาลและระบบสูบน้ำโซลาเซลล์ 30 โครงการใน 12 จังหวัด เพื่อเป็นโครงการนำร่อง และโครงการพัฒนาศักยภาพพื้นที่และการผลิต เพื่อให้เกษตรกรที่ได้สิทธิทำกินในที่ดิน ส.ป.ก.ลืมตาอ้าปากได้

นอกจากนี้ ร.อ.ธรรมนัสยังสั่งการให้กรมพัฒนาที่ดิน (พด.) เร่งสำรวจความเดือดร้อนเกษตรกรในหลายๆ จังหวัด เพื่อหาแนวทางเร่งวางแผนแก้ปัญหาวิกฤตน้ำผลผลิตภาคเกษตรตกต่ำ ทั้งนี้กรมกำหนดควίσัยทัศน์เป็นองค์กรอัจฉริยะทางดินขับเคลื่อนการใช้ที่ดินอย่างเหมาะสม 15 ล้านไร่ ภายในปี 2570 เพิ่มทักษะดิจิทัล นำเทคโนโลยีทันสมัยมาใช้ในการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับสภาพสังคมและวิถีของเกษตรกร

ปีนี้คาดยอดสูงกว่า2แสนล้านส่งออกทุเรียนจันทน์ไปจีนโตสวนวิกฤตโควิด-19

จันทบุรี - ส่งออกทุเรียนเมืองจันทน์โตสวนวิกฤตโควิด-19 ซึ่งเฉพาะยอดขายในจีนปีนี้เพิ่มกว่า 10% ส่วนยอดขายในตลาดออนไลน์ขยายตัวต่อเนื่องจากจำนวนผู้ค้าหน้าใหม่ ด้าน ผวจ.ขอความร่วมมือเกษตรกรรักษาคุณภาพผลผลิตเพื่อมูลค่าส่งออกไม่ต่ำกว่า 2 แสนล้านบาท

นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ได้เปิดเผยถึงข่าวดีเกี่ยวกับการส่งออกทุเรียนเมืองจันทน์ไปยังประเทศจีนว่าเป็นปีที่มีความต้องการทุเรียนเมืองจันทน์ของกลุ่มผู้บริโภคชาวจีนมีมากขึ้นถึง 10% โดยมีมูลค่าการสั่งซื้ออยู่ที่ประมาณ 43,700 ล้านบาทหรือกว่า 200,000 ล้านบาทไทย

ข้อมูลดังกล่าวได้รับการยืนยันจาก น.ส.อทิษฐ์ อิศรทิมพิง กงสุลฝ่ายเกษตรประจำสถานกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ ที่เดินทางเข้าร่วมงานสัปดาห์ความร่วมมืออุตสาหกรรมแม่โขง-ล้านช้าง ที่ตลาดเจียซิงมณฑลเจ้อเจียง สาธารณรัฐประชาชนจีนว่า จากความเข้มงวดของ จ.จันทบุรี ในการควบคุมผลผลิตทุเรียนของเกษตรกรให้มีคุณภาพ สด และอร่อย มีผลต่อยอดสั่งนำเข้าของคู่ค้าในตลาดเจียซิง และผู้นำเข้าทุเรียนจากไทยในประเทศจีน

ทั้งนี้ ยังมีการคาดการณ์ผลผลิตทุเรียนเมืองจันทน์ในปีนี้จะมียอดประมาณ 326,050 ตัน ซึ่งที่ผ่านมา เกษตรกรได้ตัดทุเรียนออก

จากสวนแล้วกว่า 60% คงเหลือผลผลิตที่กำลังจะออกสู่ตลาดอีกประมาณ 30% และยังคงคาดว่าราคาทุเรียนส่งออกในสัปดาห์นี้น่าจะขยับขึ้นเป็นกิโลกรัมละ 90-130 บาท หลังราคาส่งออกในช่วงที่ผ่านมาอยู่ที่ประมาณกิโลกรัมละ 80-100 บาท

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ยังเผยอีกว่าปัจจัยที่ทำให้ยอดขายทุเรียนในพื้นที่ จ.จันทบุรี เติบโตมากขึ้นจากปีก่อนส่วนหนึ่งเป็นเพราะการที่ผู้ประกอบการรายย่อยหันมาขายผลไม้อินเทอร์เน็ตออนไลน์ได้กระแสนิยมบริโภคเกินคาด และยังพบว่าพ่อค้าแม่ค้ารวมทั้งผู้ประกอบการหน้าใหม่ไม่ว่าจะเป็นนักเรียน นักศึกษา หรือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตโควิด-19 เพิ่มขึ้นมาก ได้ใช้ความสามารถในเรื่องเทคโนโลยีเข้ามาสนับสนุนการขาย เช่น การไลฟ์สดผ่านโลกออนไลน์ และการส่งผลไม้ผ่านไปรษณีย์จันทบุรี รวมทั้งบริษัทขนส่งเอกชน จนสามารถเพิ่มช่องทางกระจายผลผลิตทุเรียนในพื้นที่ได้อย่างทั่วถึง ชำนาญทำให้ราคาทุเรียนในปีนี้อาจปรับได้สูงขึ้นจนสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรเป็นอย่างดี

“ขอให้เกษตรกรรักษาคุณภาพและมาตรฐานในการผลิตทุเรียนให้ได้เช่นนี้ในทุกๆ ปี ซึ่งจะทำให้ทุเรียนของจันทบุรีรวมทั้งผลไม้จากไทยสามารถครองตลาด



การค้าในประเทศจีนได้อย่างยั่งยืน และยังช่วยให้คนไทยได้รับประทานทุเรียนคุณภาพอีกด้วย” ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี กล่าว.

ข่าวสด

Khao Sod
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,100

Section: First Section/เศรษฐกิจ

วันที่: จันทร์ 24 พฤษภาคม 2564

ปีที่: 31

ฉบับที่: 11135

Col.Inch: 37.52 Ad Value: 41,272

หน้า: 5(บน)

PRValue (x3): 123,816

ศิลปิน: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: พาณิชย์พุ่งส่งออกผลไม้ 1.5แสนล.

พาณิชย์พุ่งส่งออกผลไม้ 1.5แสนล.

โปรโมตต่อเนื่องจีนฮิตทุเรียน-มังคุดราคาพรวด

พาณิชย์พุ่งราคาผลไม้ไทยปีนี้ต่อเนื่อง 4 เดือนแรก ส่งออกสร้างรายได้กว่า 5 หมื่นล้านบาท ตั้งเป้าทั้งปี โต 17% มูลค่า 1.5 แสนล้านบาท ส่งเสริมการค้าในต่างประเทศลุยโปรโมต ล่าสุด สคต. ชิงตัวจัดขายผลไม้ คนจีนแห่ซื้อคาด 1 ปียอดซื้อขาย เฉียด 200 ล้านบาท

นายจรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและ รว. พาณิชย์ กล่าวถึงการดูแลผลผลิตเกษตรผลไม้ว่า ขณะนี้ ผลไม้ไทยส่งออกไปได้ดีมากในตลาดโลกปีที่แล้วตัวเลข การส่งออกผลไม้ปี 2563 ประมาณ 130,000 ล้านบาท และราคาผลไม้ในปี 4 เดือนแรกก็ดีโดยส่งออกไปแล้ว เกือบ 50,000 ล้านบาท

คาดว่าทะเลาะเป้าที่วางไว้ในปีนี้ที่บวก 17% มูลค่า 150,000 ล้านบาท ซึ่งราคาผลไม้ถือว่าดีมาก เช่น ทุเรียน เฉลี่ยกิโลกรัมละ 100 กว่าบาท มังคุดที่จังหวัดจันทบุรี ได้รับรายงานว่าดีกิโลกรัมละ 200 บาท รวมทั้งผลไม้อื่นๆ

นายสมเด็จ สุสมบูรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่าง ประเทศ (DITP) กล่าวว่า กรมได้เดินหน้าหาช่องทางใหม่ๆ ในการขยายตลาดส่งออกให้กับผลไม้ไทย ล่าสุดดำเนิน โครงการยกระดับการส่งออกผลไม้เข้าสู่ตลาดชิงตัว ภายใต้ชื่องาน “Qingdao Thai Fruits Golden Months 2021”

ร่วมกับห้างสรรพสินค้า Hisense Plaza และผู้นำเข้าผลไม้ ไทยเมืองชิงต้า บริษัท Shangri Fruit

โดยจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายและโปรโมตผลไม้ไทย ระหว่างวันที่ 15-23 พ.ค. 2564 ณ ซูเปอร์มาร์เก็ต Gran Vida ภายในห้างสรรพสินค้า Hisense Plaza เมืองชิงต้า มณฑลซานตง ซึ่งเป็นห้างสรรพสินค้าที่มีชื่อเสียงของเมือง คาดว่ามูลค่าที่ได้จากการจัดงานครั้งนี้คิดเป็น 31.5 ล้านบาท และคาดการณ์การสั่งซื้อภายใน 1 ปี จำนวน 1,200 ตัน คิดเป็นมูลค่า 196 ล้านบาท

น.ส.ชนิดา อินปา ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้า ในต่างประเทศ (สคต.) ณ เมืองชิงต้า กล่าวว่า ผลไม้ สดที่ขายดีที่สุด ได้แก่ ทุเรียน มะพร้าว และส้มโอ โดยเฉพาะทุเรียนพันธุ์หมอนทองและก้านยาว ที่ปีนี้ห้างได้นำ มาจัดโปรโมชันลดราคาถูกลงมากกว่าปีที่ผ่านมา

นอกจากนี้ สคต.ชิงต้ายังได้ร่วมกับผู้นำเข้า เชิญ KOL ด้านอาหารชื่อดังของเมืองชิงต้า ชื่อ Hounengchi (โหว เหนิงชื่อ) ซึ่งมีผู้ติดตามในแอปพลิเคชัน Douyin (Tiktok) มากกว่า 690,000 followers มาร่วมไลฟ์สดภายในงาน และ ทำคลิปเชิญชวนผู้บริโภคชาวชิงต้าให้ไปเลือกซื้อผลไม้ ไทยที่ซูเปอร์มาร์เก็ตฯ ทั้งนี้จีนถือเป็นคู่ค้าอันดับหนึ่ง ของไทย เป็นการส่งออกผลไม้กว่าแสนล้านบาทนับเป็น ตลาดผู้บริโภคขนาดใหญ่ที่สุดสำหรับไทย

"ตั้งเดิมพ่อแม่ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์สลับกับปลูกกระเทียม นอกจาก 250 บาท ได้กำไรเกือบหมื่นสอง เจอกับปัญหาแห้ง น้ำไม่เพียงพอ กระเทียมแห้งขาด บางปีผลผลิตต้นตลาด เข้าบางปีมีกระเทียมจีนเข้ามาตีตลาด หากยังทำไว้ฮึดไว้เดิมตามพ่อแม่ หนี้สินเกิดขึ้น จึงเริ่มศึกษาเปลี่ยนไปปลูกพืชอื่นบ้าง สังเกตเห็นเพื่อนบ้าน ข้างเคียงปลูกกล้วยหอม มีผลผลิตเก็บขายได้เรื่อยๆ จึงปรับพื้นที่เปลี่ยน มาปลูกกล้วยหอมบ้าง"

นางศรีนวล ทองเหลือง ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชน แปลงใหญ่กล้วยหอมเมืองแกน จ.ขอนแก่น แม่แดง จ.เชียงใหม่ เล่าให้ฟังถึงที่มาของชีวิตทำเกษตรที่เปลี่ยนไป...พื้นที่ไร่ เอาหน่อกล้วยหอมมาปลูก ผลผลิตรุ่นแรกทั้งผล หรือขนาด ไม่สม่ำเสมอ บางหวีลูกสั้น บางหวีลูกยาว รูปทรงแต่ละ ลูกโค้งงอ ทรงไม่สวย กล้วยแต่ละลูกขนาดไม่เท่ากัน ขายค่อนข้างยาก เลยเปลี่ยนมาปลูกกล้วยหอมสายพันธุ์ เพชรบุรีทั้งหมด เสียเวลาไปอีกครึ่ง แต่ตลาดรับซื้อ ก็ยังมีน้อย

ต้องนำกล้วยไปขายเองในตลาด ชุมชนหรือกับเร็นรับส่งเทศบาลคน ก็นำชอบกล้วยหอมแบบไทย "ปลูกกล้วยไม้ได้กล้วยๆ จะปลูก ตามใจฉันไม่ได้ ต้องเลือกสายพันธุ์ ที่ตลาดกลุ่มผู้บริโภคต้องการภาคเหนือ

ให้ราคาดีกว่าขายพื้นที่ปลูกเป็น 5 ไร่ พร้อมชักชวน เพื่อนบ้าน ให้ได้พื้นที่มากกว่าบริหารจัดการ จะมีกล้วยขายตลอดทั้งปี ช่วงนั้นการปลูกกล้วยยังเป็นพืชตัวใหม่เลยไม่มีใครสนใจ ยังส่ง ตลาดได้เพียงพอ...แต่ดูแลให้นำมาห่อเครื่องให้ผลกล้วยหอมผิวสวย



กลุ่มผู้บริโภคเริ่มรู้จักกล้วยหอมกลุ่มวิสาหกิจชุมชน แปลงใหญ่เมืองแกน ตลาดเริ่มไปใช้ดีมีแรงเติบโตแต่มาเกิด ปัญหาการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 ทำให้ตลาดหยุดนิ่ง ส่งออกไม่ได้ จึงขอความช่วยเหลือไปยังกรมเจรจาการค้า ระหว่างประเทศกรมทรัพย์สินทาง ปัญญาสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ตลาดเปลี่ยนจากสดเป็นแปรรูป

ถึงคิว "กล้วยหอม" รับศึกโควิด



นิยมกล้วยหอมสายพันธุ์ปทุม ขนาดหรือผลใหญ่สม่ำเสมอ รูป ทรงสวย หรือผลกล้วยยาวเรียงเป็นระเบียบผิวมันวาว เปลือก หนา เนื้อเหนียว สุก ผิวเหลืองทองนวล กลิ่นหอม รสหวาน 16-23 ไร่ก็เป็นที่ต้องการของตลาดและยังดีว่าทานโรคใบด่าง ใบจุด"

ปี 2557 ชื่อน่อสายพันธุ์กล้วยหอมปทุมมาจากสวนกล้วย จาก อ.พร้าว 800 หน่อ ในราคา 4,000 บาท เอามาปลูก ในพื้นที่ 1 ไร่ เพื่อเก็บหน่อทำพันธุ์ขาย ผลผลิตช่วงแรกส่งให้สวนที่ไปซื้อ หน่อพันธุ์มา ได้ราคา 100 ลูก 70 บาท หักแล้วมีกำไร 8,000 บาท กล้วยรุ่นสองให้ผล สองไปขายเองในตลาดชุมชน ได้ราคา 100 ลูก

สีเหลืองทอง มีเท่าไรขายได้หมด กล้วยหอมได้คุณภาพเป็นที่ต้องการ ของตลาด จากลูกค้าในพื้นที่ขยายไปยัง ตลาดใกล้เคียง รวมถึงร้านสะดวกซื้อ และ บริษัทรวบรวมผลผลิตส่งออก หลังเพื่อนบ้าน มองว่าการปลูกกล้วยหอมมีตลาดรองรับ หลายคนเริ่มปรับพื้นที่ปลูกกล้วยและเข้าเป็น สมาชิกชุมชนแปลงใหญ่มีพื้นที่ 320 ไร่ ผลผลิต ปีละ 100,200 ตัน สินค้าเกรด A ส่งออกไปยังญี่ปุ่น เกาหลี จีน ฮ่องกง ไต้หวัน และร้านสะดวกซื้อ ส่วนที่เหลือขายตลาดชุมชน

นางอรนรินทร์เกียรติธรรม อธิบดีกรมเจรจา ให้ ข้อมูลแนะนำสำหรับการผลิตสินค้าเกษตรว่ายังสามารถ ส่งออกไปตลาดต่างประเทศ ทั้งผลสดและการแปรรูป แต่เกษตรกรต้องให้ความสำคัญด้านมาตรฐานและ กระบวนการผลิต จะทำให้มีทางเลือกในการทำตลาด ได้ง่าย

"สำหรับกล้วยหอมตลาดหลักอยู่ในแถบอาเซียน จีน ฮ่องกง จากสถานการณ์แพร่กระจายเชื้อไวรัส โควิด-19 และสภาพอากาศที่ร้อนขึ้น ส่งผลให้ความต้องการ ตลาดเปลี่ยนไป จากเดิมต้องการกล้วยผลสด ต้องเปลี่ยน มาเป็นกล้วยหอมแปรรูปซึ่งปัจจุบันตลาดต่างประเทศมีความต้องการ มากขึ้น โดยเฉพาะตลาดจีน"

นับเป็นความโชคดีที่กลุ่มแม่บ้านไทย มีความถนัดในการ นำ กล้วยมาแปรรูป ทั้งกล้วยฉาบ กล้วยเบรคแตก จึงเป็นโอกาสดีใน การควบคุมมาตรฐานได้ง่ายเพราะมีการรับผลผลิตจากกลุ่มสมาชิก เพิ่มมูลค่าผลผลิต ชีวอายุการเก็บรักษาให้นานยิ่งขึ้น

รู้จักปรับกระบวนการผลิตให้ตรงกับปากและความต้องการของ ผู้บริโภค...ตามหลักการตลาด นำการผลิตตลาดไม่มีทางตัน อย่างแน่นอน.

เชิญพิชญา เตียว

มหัศจรรย์ผลไม้ไทย ห้ามพลาด! ทูเรียนหลงลับแล

ช่วงเวลาของคนรักทูเรียนมาถึงแล้ว! เมืองสุขสยาม ณ ไอคอนสยาม ร่วมกับ สมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย ต้อนรับฤดูกาลผลไม้ในงาน "AMAZING THAI FRUITS 2021" มหัศจรรย์ผลไม้ไทย ขจรไกลสู่สากล" พร้อมกันนี้เอาใจคนรักทูเรียนด้วยการส่งตรง "ทูเรียนหลงลับแล" จากสวนไฮ-ฮิลส์ ฟาร์ม อเนกมะพร้าว



จ.พิษณุโลก แหล่งปลูกที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐาน GAP จากกรมวิชาการเกษตร อีกทั้งยังเป็นสวนผลไม้ตัวอย่างที่ผลิตได้คุณภาพรับรองโดยสมาคมพืชสวนฯ มาจำหน่ายในงานที่เมืองสุขสยาม ณ ไอคอนสยาม บริเวณหน้าบ่อน้ำกาดกลาง ชั้น G วันนี้ถึง 30 มิ.ย.2564

งานนี้ อนันต์ คาโลดม นายกสมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทยกล่าวว่า ตั้งแต่ปลายเดือน

พ.ค.ไปจนถึง ก.ค. เป็นฤดูกาลของทูเรียนหลงลับแลทยอยออกสู่ตลาด โดยมีแหล่งผลิตใหญ่ที่สุดในประเทศอยู่ที่สวนไฮ-ฮิลส์ ฟาร์ม บ้านรักไทย อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก สวนนี้เป็นสวนตัวอย่างที่ทางสมาคมฯ คัดเลือกให้เป็น




ด้านลักษณะวิโรจน์ ประธานโครงการสุขสยาม กล่าวว่า งานนี้เรายังมีบริการอำนวยความสะดวกส่งตรงผลไม้ถึงมือผู้บริโภคทั่วประเทศผ่านช่องทางไลน์ บริการฟู้ดดีลิเวอรี่ของทางสุขสยาม ซึ่งการันตีคุณภาพทูเรียนหลงลับแล จากไฮ-ฮิลส์ ฟาร์ม สดอร่อยทุกลูก หากไม่ได้คุณภาพตามที่ระบุเพียงเก็บทูเรียนไว้สภาพเดิมและแจ้งกลับเจ้าหน้าที่เพื่อ

ประสานการส่งคืนทางสวนยินดีจัดส่งให้ใหม่ทันที ผู้บริโภคจึงมั่นใจได้ว่าทุกลูกทั้งสด อร่อยและได้คุณภาพอย่างแน่นอน สำหรับบริการ PRE-ORDER สั่งซื้อที่ Line OA : @SOOKSIAM หรือโทร. 09-4264-9188 โทร.สั่งได้ตั้งแต่เวลา 10.00-20.00 น.เท่านั้น.

เศรษฐกิจพอเพียงต้านพิษโควิด

เพื่อให้หายสงสัย กรณีที่พบ การแพร่ระบาดของโควิด-19 สายพันธุ์อินเดีย ในประเทศไทยแล้ว เกิดกระแสว่าวัคซีน ชิโนแวค กับ แอสตราเซนeca จะรับมือ สายพันธุ์อินเดีย ได้หรือไม่ หรือจะต้องเป็น ไฟเซอร์ กับ โมเดอร์นา เท่านั้น คำยืนยันจาก แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ คือวัคซีนทุกชนิดสามารถรับมือได้เพราะ วัคซีนที่ดีที่สุดคือวัคซีนที่ฉีดได้เร็วที่สุด หรือจะรอ โมเดอร์นา ก็ไม่น่าจะนานเพราะได้รับการอนุมัติการขึ้นทะเบียนไปแล้ว

วันนี้ปากท้องของชาวบ้านกำลังจะเป็นเรื่องใหญ่ตามมา ไม่ว่ารัฐจะมีมาตรการเยียวยา หรือผ่อนคลายมาตรการเฝ้าระวังอย่างไร คนไทยอยู่ในอารมณ์กลัวมากกว่า กลัวไม่ได้ฉีดวัคซีน กลัววัคซีนและกลัวติดโควิด

พ่อค้าแม่ค้า ร้านอาหารตามสั่ง หาบเร่แผงลอยปิดสนิท คนไทยที่หาเช้ากินค่ำไม่ใช่มนุษย์เงินเดือน กลับไปตายเอาดาบหน้าที่บ้านเกิดกันเยอะมาก กลับไปสู่ถิ่นฐานดั้งเดิม เพราะฉะนั้น มาตรการที่รัฐจะมองข้ามไม่ได้ก็คือ อาชีพเกษตรกร ทำนาทำสวน ทำไร่ที่สามารถจะประดับประดาปากท้องของชาวบ้านให้อยู่รอดในยามวิกฤติที่ยั่งยืนกว่าการเยียวยา

mudlek@thairath.co.th

คาบลูกคาบดอก

หน้าหลัก

โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลขนาดใหญ่ริมแม่น้ำ จึงถูกไฟกัสน เป็นพิเศษ โครงการน้ำบาดาลที่มีต้นทุนน้ำทั้งในฤดูแล้งและฤดูฝน กว่าปกติเกือบ 20 เท่า เบื้องต้นประชาชนได้รับประโยชน์กว่า 7,600 ครัวเรือน ในแต่ละแห่งสามารถนำไปใช้ในพื้นทีการเกษตรกว่า 2,400 ไร่ ให้ปริมาณน้ำรวมกันแล้วกว่า 4.52 ล้าน ลบ.ม.ต่อปี จากนั้นนำไปสู่ โครงการส่งน้ำบาดาลระยะไกล นำน้ำบาดาลไปใช้ประโยชน์ในบริเวณกว้าง เรียกว่าโครงการบริหารจัดการน้ำบาดาล ระยะไกล ดำเนินการไปแล้วกว่า 25 แห่ง สามารถที่จะส่งน้ำจากในพื้นที่ที่มีปริมาณน้ำสูงไปยังพื้นที่ขาดแคลนน้ำได้ทันที

โครงการจุดจ่ายน้ำบาดาลเพื่อประชาชน ที่สามารถนำไปใช้ บริโภคได้เพราะบางครั้งระบบประปาหมู่บ้านเองก็เกิดการขาดแคลนน้ำ ดำเนินการไปแล้ว 68 แห่ง เกิดโครงการน้ำบาดาลเพื่อความมั่นคง ระดับชุมชน จัดหาแหล่งต้นทุนน้ำในการอุปโภคบริโภคจำนวน 279

แห่ง เป็นประโยชน์กับประชาชน 189,210 ครัวเรือน มีปริมาณน้ำกว่า 12.22 ล้าน ลบ.ม.ต่อปี โครงการน้ำบาดาลเพื่อเกษตรแปลงใหญ่ ดำเนินการไปแล้ว 126 แห่ง 73 อำเภอ 40 จังหวัด พื้นที่ใช้สอยกว่า 57,800 ไร่ ในปี 2564 ได้รับงบประมาณโครงการนี้รวม 3 โครงการ 591 แห่ง

นอกจากนี้ยังมีโครงการเติมน้ำใต้ดินระดับตื้น นำน้ำเหลือใช้หรือจากน้ำฝนในฤดูฝนเติมลงสู่ชั้นน้ำใต้ดิน พื้นฟูชั้นน้ำบาดาลที่จะนำมาใช้ในฤดูแล้ง ดำเนินการไปแล้ว 1,530 แห่ง ครอบคลุมการบริหารจัดการน้ำใต้ดิน

กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดย จตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้การกำกับดูแลของ คณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ที่มี พล.อ. ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานรับสนองพระราชปณิธาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงสืบสาน รักษา ต่อยอดโครงการพระราชดำริ ในการแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน จากวิกฤติภัยแล้งและวิกฤติเศรษฐกิจที่จะตามมาหลังจากนี้

เพื่อให้ประเทศไทยพ้นจากกับดักวิกฤติปากท้องอย่างยั่งยืน.

หมัดเหล็ก



ผักสลัดระวังโรคใบจุดตากบ

เข้าสู่หน้าฝน แต่อากาศยังร้อน ประกอบกับมีฝนที่คละนอง ลมพัดแรง และมีฝนตก เป็นระยะที่เอื้อต่อการเจริญเติบโตของเชื้อราศัตรูพืช กรมวิชาการเกษตร เตือนเกษตรกรผู้ปลูกผักสลัด โดยเฉพาะผักที่มีใบกว้าง อย่างกรีนคอส บัตเตอร์เฮด ฯลฯ ให้เฝ้าระวังการระบาดของโรคใบจุดตากบ

เป็นโรคสามารถพบได้ในทุกระยะการเจริญเติบโตของพืชอาการเริ่มแรกจะพบแผลเป็นจุดดำน้ำสีน้ำตาลอ่อนบนใบพืช และมักจะเกิดที่ใบล่างของต้นแล้วขยายลุกลามไปยังใบด้านบน ต่อมาแผลจะขยายใหญ่ขึ้น มีลักษณะกลมหรือค่อนข้างกลม เรียงซ้อนกันเป็นชั้น กลางแผลมีสีเทาหรือสีขาว และพบเส้นใยของเชื้อราเจริญขึ้นเหนือเนื้อเยื่อของพืช ขอบแผลเป็นสีน้ำตาลมีลักษณะคล้ายตากบ

แผลมีหลายขนาดตั้งแต่จุดเล็กถึงจุดใหญ่ขนาด 1-10 มิลลิเมตร และพบกระจายอยู่ทั่วไป ถ้าอาการรุนแรง แผลจะลามขยายติดกัน



ทำให้เกิดอาการใบไหม้กรณีที่เกิดกับใบอ่อน อาจทำให้เกิดอาการใบหงิกงอได้

การปลูกผักสลัดในแปลงปลูกเกษตรกรควรจะทำแปลงปลูกให้มีการระบายน้ำที่ดี อากาศถ่ายเทสะดวกและควรเตรียมดินก่อนปลูก

ด้วยการไถพรวนดินให้ลึกจากผิวดินมากกว่า 20 เซนติเมตรขึ้นไป และตากดินไว้ให้นานอย่างน้อย 30 วัน เพื่อให้เศษซากพืชและวัชพืชย่อยสลาย

อีกทั้งควรใช้เมล็ดพันธุ์ที่ปลอดโรคหรือให้ฆ่าเชื้อที่อาจติดมากับเมล็ดด้วยการแช่ในน้ำอุ่นอุณหภูมิประมาณ 50 องศาเซลเซียส นาน 20-25 นาที

กรณีปลูกผักสลัดในระบบไฮโดรโปนิกส์ ควรเตรียมพื้นโรงเรือนให้ดีด้วยการโรยหินกรวด เพื่อป้องกันน้ำขังและมีอากาศถ่ายเทสะดวก และหลังการเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วเกษตรกรควรทำความสะอาดโต๊ะปลูก

หากเริ่มพบโรคใบจุดตากบ ให้พ่นด้วยสารป้องกันกำจัดโรคพืช เบโนมิล 50% ดับเบิ้ลยูที อัตรา 12 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร หรือ แมนโคเซบ 80% ดับเบิ้ลยูที อัตรา 80 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร

ถ้าพบโรคระบาดรุนแรง ให้เกษตรกรปลูกพืชอื่นสลับหมุนเวียนอย่างน้อย 3 ปี.

ส-ลา-๓

เกษตรกรปลื้ม มะม่วงแปลงใหญ่สระแก้วผลตอบรับดี เตรียมส่งออกไปตลาดฮ่องกงพื้นต้น มูลค่า 45 ล้านบาท

โมเดล “ตลาดนำการผลิต” และ “เกษตรกรผลิต พาณิชย์ตลาด” สุดเจ๋ง ทำมะม่วงแปลงใหญ่สระแก้ว เตรียมโกอินเตอร์ไปฮ่องกง หลังพาณิชย์เจรจาผู้ส่งออกผลไม้ ชื่อชายนารองพื้นต้น มันใจคุณภาพมะม่วงได้มาตรฐาน ท้องตอบชยายผลในปีต่อไป

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าว ว่า ตามนโยบาย “ตลาดนำการผลิต” ของ



ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งเป็นนโยบายหลักของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในการขับเคลื่อนการพัฒนาด้านการเกษตร โดยเน้นให้เกษตรกรทำการเกษตรให้ได้ผลผลิตดี มีคุณภาพพอจำหน่าย สอดคล้องกับความต้องการของตลาด รวมทั้งการส่งเสริมให้เกษตรกรเกิดความร่วมมือในการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการผลิตและการตลาด โดยร่วมมือในการพัฒนาสินค้าเกษตร ตั้งแต่ต้นน้ำ ถึงปลายน้ำ ช่วยเหลือกลุ่มเกษตรกรในการจัดหาแหล่งจำหน่ายสินค้าที่มีคุณภาพ มีความปลอดภัย เพื่อให้ผู้บริโภคในพื้นที่เข้าถึงสินค้าเกษตร สินค้าแปรรูป และสินค้าหัตถกรรมที่มีความปลอดภัย ตามแนวทางของโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ เพื่อยกระดับให้ภาคการเกษตรของไทยก้าวไปสู่มาตรฐานสากลและนำพาให้เกษตรกรประกอบอาชีพเกษตรกรรมได้อย่างยั่งยืน

อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวอีกว่า โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการรวมกลุ่มเกษตรกร สร้างความเข้มแข็งและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือระหว่างกลุ่มเกษตรกร วิชากิจชุมชน และสหกรณ์ รวมถึงเชื่อมโยงไปถึงผู้ประกอบการภาคเอกชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเพื่อให้เกษตรกรสามารถลดต้นทุนการผลิต มีผลผลิตต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ผลผลิตมีคุณภาพได้มาตรฐาน และสอดคล้องกับความต้องการของตลาด ภายใต้การบูรณาการของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ซึ่งกรมส่งเสริมการเกษตรได้ดำเนินงานมาตั้งแต่ปี 2559 มีเกษตรกรที่สมัครเข้าร่วมโครงการอย่างต่อเนื่องทุกปี ปัจจุบันมีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการแล้ว จำนวน 8,158 แปลง เกษตรกร 495,352 ราย พื้นที่ 6,525,545.04 ไร่ เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการได้รับการรับรองมาตรฐาน GAP 115,462 ราย RSPO 2,642 ราย เกษตรอินทรีย์ 12,908 ราย และมาตรฐานอื่นๆ 8,469 ราย (ข้อมูล ณ วันที่ 15 พฤษภาคม 2564)

กรมส่งเสริมการเกษตรได้รับรายงานจากนายประจักษ์ ประสงค์สุข เกษตรจังหวัดสระแก้ว ว่า เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2564 ที่ผ่านมา ได้เป็นผู้แทนกรมส่งเสริมการเกษตรร่วมเป็นสักขีพยาน การลงนามบันทึกข้อตกลงซื้อขาย(Memorandum of Purchasing : MOP) การส่งออกผลไม้ไทย สู่ตลาดฮ่องกง ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom) ระหว่างนายรเทพ แก้ววงษ์กุล ประธานเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกมะม่วงส่งออก จังหวัดสระแก้ว กับผู้แทนบริษัท Chaingmai Herbs Trading Limited ซึ่งเป็นบริษัทผู้นำเข้าของฝั่งฮ่องกง โดยมีนายบุญฤทธิ กัลยาณมิตร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ นายเกียรติศักดิ์ จันทร์หา ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว นางสาวนงเยาว์ ศรีรัตนเมธีกร พาณิชย์จังหวัดสระแก้ว นายบำรุง ลือเจริญวัฒน์ชัย ประธานหอการค้าจังหวัดสระแก้ว และนายเกษมสันต์ ศรีโสภณ ประธานเครือข่ายธุรกิจ Moc Biz Club ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ห้องประชุมคลังจังหวัดสระแก้ว โดยมีภิกษุชยายเฉพาะมะม่วงน้ำดอกไม้จังหวัดสระแก้ว จำนวน 1,000 ตัน มูลค่ารวม 45 ล้านบาท เป็นการดำเนินงานร่วมกันระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงพาณิชย์ ตามโมเดล “เกษตรกรผลิต พาณิชย์ตลาด” ซึ่งจากผลสำเร็จดังกล่าว ทางจังหวัดสระแก้วจะต่อยอดทำเป็น “สระแก้วโมเดล” ในการพัฒนามะม่วงน้ำดอกไม้ เพื่อส่งออกไปยังตลาดฮ่องกง ให้มีคุณภาพมาตรฐานระดับสูง โดยจะร่วมมือกันระหว่างสำนักงานเกษตรจังหวัดสระแก้วกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสระแก้ว และเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนมะม่วงจังหวัดสระแก้ว เพื่อการส่งออกที่ยั่งยืนต่อไป



ทั้งนี้ กลุ่มเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกมะม่วงส่งออก จังหวัดสระแก้ว เป็นการรวมกลุ่มกันของเกษตรกร จำนวน 8 กลุ่ม ซึ่งมีทั้งที่เป็นกลุ่มแปลงใหญ่ และกลุ่มวิสาหกิจชุมชน โดยมีพื้นที่ปลูกรวมกัน 10,510 ไร่ เกษตรกร 4,713 ครัวเรือน ผลผลิตรวม 15,200 ตัน ปัจจุบันได้รับการรับรองมาตรฐาน GAP แล้วจำนวน 132 แปลง

ชลประทานทุ่มงบกว่า460ล้าน สร้างประตูละบายน้ำทำนงงาม

พิจิตร : ผู้สื่อข่าวรายงาน ว่า จากกรณีที่กรมชลประทานพยายามหาทางแก้ปัญหาการกักเก็บน้ำในแม่น้ำยม ซึ่งที่ผ่านมาเมื่อถึงฤดูน้ำหลากแม่น้ำยมมีปริมาณน้ำเป็นจำนวนมาก แต่เมื่อถึงฤดูแล้งแม่น้ำยมกลับแห้งขอด ซึ่งกรมชลประทานได้ดำเนินการสร้างประตูละบายน้ำขึ้น 4 แห่งในแม่น้ำยมเพื่อกักเก็บน้ำให้กับชาวนาในพื้นที่พิษณุโลก-พิจิตร คือการก่อสร้างประตูทำนงงาม, ประตูท่าแห, ประตูวังจิก, ประตู โปธิ์ประทับช้าง

ล่าสุด นายเสกโสม เสริมศรี ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 กองพัฒนา แหล่งน้ำขนาดกลางกรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มอบหมายให้นายพิรุณ ภัชพานทอง หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม, นายธนธิป แก้วมณี หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างที่ 1, นายณัฐวุฒิ เกลี้ยงเวชกิจ หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างที่ 3 พาผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ดูความคืบหน้าของการก่อสร้างประตูละบายน้ำทำนงงามที่ใช้งบประมาณในการก่อสร้าง 460 ล้านบาท ซึ่ง ประตูทำนงงาม แห่งนี้ตั้งอยู่ที่ ต. ท่า

นางงาม อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก ซึ่งการก่อสร้างได้ดำเนินการมีความคืบหน้าไปแล้ว 44.60 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งคาดว่าจะการก่อสร้างจะแล้วเสร็จในปี พ.ศ.2566 ซึ่งเมื่อสร้างแล้วเสร็จจะประตูละบายน้ำทำนงงามแห่งนี้จะสามารถกักเก็บน้ำไว้ในแม่น้ำยมได้ประมาณ 7.60 ล้านลูกบาศก์เมตร (เจ็ดล้านหกแสนลูกบาศก์เมตร) ระยะกักเก็บน้ำ 22.14 กิโลเมตร พื้นที่รับประโยชน์ครอบคลุม 5 ตำบล 1 อำเภอ 1 จังหวัด ได้แก่ ต.ชุมแสงสงคราม, ต.ทำนงงาม, ต.คุยม่วง, ต.บางระกำ, ต.บึงกอก อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก ครอบคลุมพื้นที่การเกษตร 51,375 ไร่

สำหรับ ประตูทำนงงาม แห่งนี้เมื่อแล้วเสร็จก็จะส่งผลให้แม่น้ำยมที่อยู่ในเขตจังหวัดพิษณุโลกมีน้ำอุดมสมบูรณ์เพียงพอให้กับเกษตรกรได้ใช้น้ำเพื่อการเกษตรรวมถึงจะส่งผลให้ระดับน้ำใต้ดินของพื้นที่ข้างเคียงมีความอุดมสมบูรณ์ตามมาด้วยทั้งหมดนี้คือความพยายามและความตั้งใจจริงของรัฐบาลและกรมชลประทานที่ทำเพื่อพี่น้องเกษตรกรชาวลุ่มน้ำยมในเขตพื้นที่ตำบลทำนงงาม และพื้นที่ข้างเคียงอย่างแท้จริง



เมื่อวาน 23 พฤษภาคม 2564 ตรงกับวันสถาปนากรมพัฒนาที่ดิน ครบรอบปีที่ 58 ซึ่งทุกปีก็จะมีการจัดงานอย่างยิ่งใหญ่ แต่เนื่องจากปีนี้มีการระบาดของโควิด-19 จึงเปลี่ยนมาจัดงานในรูปแบบ New Normal ทำกิจกรรมผ่าน VDO Conference แทน ซึ่ง นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน บอกว่า ตลอดระยะเวลา 58 ปี กรมพัฒนาที่ดิน มีความมุ่งมั่นในการดูแลรักษาทรัพยากรดินและที่ดินด้วยการอนุรักษ์ดินและน้ำ ปรับปรุงบำรุงดิน ฟื้นฟูดินเพื่อให้ทรัพยากรดินและที่ดินสามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างคุ้มค่าและยั่งยืน ด้วยการดำเนินงานตามภารกิจสำคัญ เช่น การกำหนดนโยบายและวางแผนการใช้ที่ดินในพื้นที่ทำการเกษตรสำรวจและจำแนกดิน กำหนดบริเวณการใช้ที่ดิน อนุรักษ์ดินและน้ำ ปรับปรุงบำรุงดิน ผลิตแผนที่และทำสำมะโนที่ดิน ตลอดจนให้บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการพัฒนาที่ดิน เพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร และมุ่งสู่เป้าหมาย คือ พื้นที่เกษตรกรรมมีการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างยั่งยืน เพื่อให้การใช้ที่ดินทางการเกษตรมีความมั่นคง ผ่านการขับเคลื่อนการดำเนินงาน คือ กำหนดเขตการใช้ที่ดินเพื่อปลูกพืชให้เหมาะสมตามศักยภาพของดินและที่ดินบริหารจัดการเชิงพื้นที่เพื่อป้องกันและบรรเทาภัยแล้งด้วยการเพิ่มแหล่งกักเก็บน้ำ รักษาความชื้นและกักเก็บน้ำไว้ในดินด้วยระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ เพิ่มประสิทธิภาพการใช้ที่ดินซึ่งมีส่วนช่วยเสริม

สร้างอาชีพแก่เกษตรกรในพื้นที่ ด้วยการสนับสนุนปัจจัยการผลิตวัสดุปรับปรุงบำรุงดินและผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีชีวภาพด้านการพัฒนาที่ดิน ผ่านผลิตภัณฑ์ พด. ชนิดต่างๆ รวมถึงฟื้นฟูและปรับปรุงคุณภาพดินในพื้นที่เฉพาะ ตลอดจนให้ความรู้วิชาการ ผ่านการสาธิต และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการพัฒนาที่ดิน ที่เน้นการทำเกษตรสมัยใหม่ การพัฒนาผลผลิตให้มีคุณภาพ ทำน้อยแต่ได้มาก ส่งเสริมการทำเกษตรอินทรีย์ การเกษตรผสมผสาน เพื่อให้สามารถผลิตอาหารได้หลากหลายมีคุณค่าทางโภชนาการ มีรายได้เลี้ยงครอบครัวได้อย่างเพียงพอและมีความปลอดภัยต่อชีวิต สร้างและพัฒนาเครือข่ายกลุ่มเกษตรกรให้เกิดความเข้มแข็ง พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม พัฒนาและประยุกต์ใช้ Big Data & AI กรมพัฒนาที่ดิน เพื่อสนับสนุนการทำงานของเจ้าหน้าที่และเกษตรกรสำหรับนำไปใช้วางแผนการใช้ที่ดินให้เหมาะสมสำหรับการปลูกพืช การดำเนินกิจกรรมในพื้นที่ ตลอดจนใช้ขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อาทิ โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรกรทฤษฎีใหม่ ซึ่งเป็นการบูรณาการทำงานร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

จะเห็นว่า กรมพัฒนาที่ดิน เป็นหน่วยงานสำคัญในการพัฒนาทรัพยากรดิน เพื่อแก้ไขปัญหาสภาพดินที่เสื่อมโทรม ดินขาดความอุดมสมบูรณ์ รวมถึงปัญหาแหล่งน้ำ เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและเป็นกลไกสนับสนุนการพัฒนาการเกษตรให้เกิดความยั่งยืน

ขุนเกษตรรา